

ชื่อผลิตภัณฑ์	บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝากสำหรับบุคคลธรรมดา (Statement Savings Account for Individuals)
ประเภทผลิตภัณฑ์	บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่ไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยธนาคารจะจัดส่งใบแสดงรายการ หรือใบแสดงรายการอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เจ้าของบัญชีเลือก
จำนวนเงินเปิดบัญชี ขั้นต่ำและสูงสุด	ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่จำกัด
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	<ul style="list-style-type: none">วงเงินฝากน้อยกว่า 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีวงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 0.55% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร)
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย	2 ครั้ง/ปี (ทุกปลายเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี)
เงื่อนไขหลัก	<ul style="list-style-type: none">ผู้ขอเปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเปิดบัญชีในนามบุคคลเท่านั้นต้องสมัครใช้บริการบัตรปีเพิสต์ สมาร์ท เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบรวมกับเอกสารแสดงตนในการทำธุรกรรมหรือติดต่อกับธนาคารการจัดส่งใบแสดงรายการ (Statement) ธนาคารจะส่งใบแสดงรายการ ณ ที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ ทุกไตรมาส (สำหรับบัญชีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ธนาคารจะส่งใบแสดงรายการ ให้ภายในเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม)การจัดส่งใบแสดงรายการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement) ธนาคารจะส่งใบแสดงรายการอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่เจ้าของบัญชีผ่านทาง E-mail ตาม E-mail Address ที่เจ้าของบัญชีแจ้งไว้กับธนาคาร ทุกไตรมาส (สำหรับบัญชีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ธนาคารจะส่งใบแสดงรายการอิเล็กทรอนิกส์ให้ภายในเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม)สามารถขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีแบบย่อ (Mini-Statement) ย้อนหลังได้ 7 รายการล่าสุด ผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	<ul style="list-style-type: none">ฝาก ถอน โอนเงิน ผ่านช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ โดยจำนวนเงินและประเภทการฝาก ถอน โอน เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละช่องทางบริการการทำรายการถอน/โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์สาขา หรือตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) เจ้าของบัญชีต้องมาทำรายการถอน/โอนเงินด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมเอกสารแสดงตนและบัตรปีเพิสต์ สมาร์ทที่ผูกกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝากไม่สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาถอน/โอนเงินแทนได้
ค่าธรรมเนียมบัญชี	50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท
ช่องทางในการติดต่อ	บิวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ www.bangkokbank.com
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none">การทำธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสามารถเปิดบัญชีได้มากกว่า 1 บัญชี โดยกรณีเลือกรับใบแสดงรายการอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าของบัญชีสามารถระบุ E-mail Address เพื่อใช้ในการรับใบแสดงรายการอิเล็กทรอนิกส์ ได้เพียง 1 E-mail Address สำหรับทุกบัญชี ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง E-mail Address จะมีผลกับทุกบัญชีการสมัครใช้บริการบัตรปีเพิสต์ สมาร์ท ผู้ขอเปิดบัญชีต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคารเงินฝากได้รับการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่เกินจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดกรณีบัญชีเงินฝากมีดอกเบี้ยรวมทุกบัญชีเกิน 20,000 บาทต่อปี ธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดหากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามพนักงานขายทันที
การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การให้บริการ หรือแจ้งเงื่อนไขที่สำคัญต่างๆ	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะมีการสื่อสาร หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอ เช่น 30 วัน ผ่านช่องทางต่างๆของธนาคาร